

Briefing Paper for Site Managers

เอกสารสรุปสำหรับผู้จัดการถิ่นที่อยู่อาศัยนกอพยพ

ประโยชน์และสิ่งคาดหวังของเครือข่ายถิ่นอาศัยในเส้นทางอพยพเอเชียตะวันออกเฉียง-ออสเตรเลีย

เครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยในเส้นทางบินอพยพเอเชียตะวันออกเฉียง-ออสเตรเลียเป็นโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อยู่อาศัยนกอพยพที่มีอยู่กว่า 90 แห่งในกว่าสิบสามประเทศ เครือข่ายเส้นทางอพยพได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 1996 ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากภาคีความร่วมมือเส้นทางอพยพเอเชียตะวันออกเฉียง-ออสเตรเลีย

เครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยเส้นทางบินอพยพเสนอโอกาสอันพิเศษสำหรับผู้จัดการถิ่นที่อยู่อาศัยในเส้นทางบินอพยพเพื่อประสานความร่วมมือ ทั้งนี้เพื่อให้การอนุรักษ์และการปกป้องนกอพยพเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางเครือข่ายเสนอให้กับถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญระดับนานาชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการการอนุรักษ์ตลอดเส้นทางบินอพยพ ผ่านความร่วมมือเครือข่ายเส้นทางบินอพยพ ภาครัฐ ผู้จัดการถิ่นที่อยู่อาศัย และประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับประโยชน์สามารถประสานความร่วมมือในการทำงาน ทำให้การอนุรักษ์ที่จะช่วยกันปกป้องนกอพยพเกิดประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์นกอพยพต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ถูกต้องของเครือข่ายเชิงลึกจากถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ การเพิ่มจำนวนถิ่นที่อยู่อาศัยในเครือข่ายจึงเป็นการช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

การรวมถิ่นอาศัยให้มาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายจะช่วยดึงผลประโยชน์และการคาดหวังให้แก่ผู้จัดการถิ่นอาศัย ประโยชน์และการคาดหวังต่างๆที่ผู้จัดการถิ่นอาศัยจะได้มีดังนี้

ประโยชน์จากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายถิ่นอาศัยนกอพยพ

สำหรับผู้จัดการถิ่นอาศัย : การเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยเส้นทางบินอพยพจะทำให้งานต่างๆของผู้จัดการพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากเครือข่าย และคุณค่าในเชิงนิเวศในระยะยาวแก่ถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกเขา ประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ประกอบไปด้วย

1. เกิดการยอมรับผ่านความร่วมมือที่ริเริ่มในระดับสากลซึ่งได้ดำเนินการมากกว่า 10 ปี

เครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยนกอพยพได้ดำเนินการมา นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 และได้จัดเตรียมสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดตั้งความพยายามด้านความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์นกอพยพในเขตเส้นทางอพยพเอเชียตะวันออกเฉียง-ออสเตรเลีย

2. ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสำหรับนกอพยพ

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยในเส้นทางอพยพจะทำให้ถิ่นที่อยู่อาศัยได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนั้นผู้จัดการถิ่นอาศัยจะได้รับสถานะของผู้ดูแลพื้นที่พิเศษของนกอพยพที่สำคัญ

3. ให้การยอมรับที่จะให้มีการอุดหนุนแก่ถิ่นอาศัยในแต่ละแห่ง

การเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจริเริ่มในครั้งนี้ ผู้จัดการถิ่นอาศัยจะได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติสำหรับพันธะสัญญาความร่วมมือในการอนุรักษ์นกน้ำ กาน้ำ อพยพ มีความเป็นไปได้ที่ถิ่นอาศัยแต่ละแห่งจะช่วยคำนวณและยกระดับเครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัยในแต่ละแห่ง

4. มีการจัดเตรียมกลไกเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้จัดการถิ่นที่อยู่อาศัยคนอื่นๆ เพื่อนำเสนอผลงานของการอนุรักษ์นกน้ำอพยพ

จากความร่วมมือในเครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยในเส้นทางบินอพยพ จะทำให้ผู้จัดการถิ่นอาศัยสามารถที่จะร่วมมือกับผู้จัดการของพื้นที่อื่นๆ ในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจแนวทางการอนุรักษ์นกน้ำอพยพ ซึ่งจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยนกน้ำอพยพไม่ว่าในระดับท้องถิ่นหรือในวงกว้าง

5. การเข้าถึงความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่ใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกับถิ่นที่อยู่อาศัยอื่นที่อยู่ในเครือข่าย

การเข้าร่วมในเครือข่ายจะเป็นโอกาสอันพิเศษแก่ผู้จัดการในการทำงานวิจัยร่วมกับถิ่นอาศัยอื่นๆ เนื่องจากข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสายพันธุ์นกน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่ใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกับถิ่นที่อยู่อาศัยอื่น ๆ เป็นสิ่งที่มีควมสำคัญ การเข้าร่วมในเครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยในเส้นทางบินอพยพจะเป็นการกระตุ้นและทำให้เกิดความงายดายในการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างผู้จัดการ

6. การเพิ่มความตระหนักในความสำคัญของถิ่นอาศัยในระดับท้องถิ่น

ผู้จัดกิจกรรมถิ่นที่อยู่อาศัยจะเป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะใช้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเองซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในการเพิ่มความตระหนักของชุมชนในท้องถิ่นให้เห็นความสำคัญของถิ่นที่อยู่อาศัยนกน้ำที่มีอยู่ การตระหนักของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อถิ่นที่อยู่อาศัยและความสำคัญของถิ่นที่อยู่อาศัยสำหรับนกน้ำอพยพเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความรู้สึกร่วมกันและยินดีที่จะปกป้องคุณค่าของพื้นที่

7. การจัดเตรียมต้นแบบเพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนขนาดใหญ่ในการอนุรักษ์นกน้ำ

การเข้าร่วมกับเครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยในเส้นทางบินอพยพจะเป็นช่องทางในการส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม กับกิจกรรมต่างๆ ในการอนุรักษ์และปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัย ชุมชนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในการอนุรักษ์และปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการถิ่นอาศัยอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ไม่ได้ในการที่จะจัดการให้ประสานกลมกลืนกับคุณค่าระหว่างสิ่งแวดล้อมกับความต้องการของชุมชนโดยรวม

8. การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

การมาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยในเส้นทางบินอพยพจะเป็นโอกาสอันสำคัญสำหรับผู้จัดการในการแสวงหาเงินทุนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนมาตรการการอนุรักษ์ของแต่ละพื้นที่ของพวกเขา ถิ่นที่อยู่อาศัยที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรริเริ่มในระดับนานาชาติจะเป็นแรงดึงดูดสถาบันการเงินที่ต้องการแสวงหากำไรจากการลงทุนผ่านการจัดการด้านการอนุรักษ์ที่มั่นคงถาวร

9. การเข้าถึงฐานข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์นกน้ำอพยพ

เครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยในเส้นทางบินอพยพได้จัดเตรียมระบบการทำงานเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมในการช่วยเหลือผู้จัดการ ระบบการทำงานนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้จัดการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ในภาคปฏิบัติซึ่งอาจไม่สามารถหาได้หากไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

10. โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ

เครือข่ายถิ่นอาศัยในเส้นทางบินอพยพได้จัดเตรียมระบบการทำงานเพื่อการขยายและจัดตั้งโครงการเพิ่มขีดความสามารถ โดยองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โครงการนี้จะให้ความสำคัญกับเทคนิคในการจัดการและการอนุรักษ์ การให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการวิจัยและสำรวจติดตามนกน้ำอพยพ

สิ่งคาดหวังจากการบริหารจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยเครือข่ายเส้นทางบินอพยพ

นอกจากประโยชน์ต่างๆที่ผู้จัดการจะได้รับจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยในเส้นทางบินอพยพแล้ว ผู้จัดการยังได้รับการคาดหวังต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยอันได้แก่

1. การจัดเตรียมข้อมูลของถิ่นที่อยู่อาศัยที่ยื่นเสนอชื่อเข้ามาเป็นสมาชิกในเครือข่าย

ผู้จัดการจำเป็นจะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการร้องขอสำหรับการเสนอชื่อของถิ่นที่อยู่อาศัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย แบบฟอร์มสำหรับเสนอชื่อได้เตรียมไว้แล้ว และฝ่ายเลขานุการขอความร่วมมือเส้นทางบินอพยพพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ

2. การจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของนกน้ำ

ผู้จัดการได้รับการคาดหวังในการให้ความมั่นใจว่าคุณค่าของนกน้ำจากถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกเขาจะได้รับการรักษาไว้พร้อม กับ ย ก ร ะ ด บ ใ ห้ ส ู ง ข ึ ้น ห า ก มี ค ว า ม เ ป ็น ใ ป ใ ด การตระหนักในคุณค่าของนกน้ำที่อพยพเป็นเป้าหมายของการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัย ผู้จัดการจึงได้รับการคาดหวังในการส่งเสริมให้ยอมรับวิธีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วยชุมชนในท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม และรัฐบาล นอกจากนี้โอกาสในการทำงานร่วมกับผู้จัดการถิ่นที่อยู่อาศัยอื่นๆในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่ใช้พื้นที่ร่วมกันนับเป็นความคาดหวังที่สำคัญข้อหนึ่งในการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัย

3. ส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของถิ่นอาศัยของนกน้ำอพยพในระดับท้องถิ่น

ถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญทุกแห่ง ต่างประสบกับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ทั้งในถิ่นอาศัยโดยตรงและบริเวณใกล้เคียง การยกระดับการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยต้องพึ่งพิงการตระหนักของชุมชนในพื้นที่ที่มีต่อบทบาทและความสำคัญของถิ่นอาศัย

จึงเป็นที่คาดหวังว่าผู้จัดการถิ่นอาศัยจะใช้สถานะของเครือข่ายถิ่นอาศัยในเส้นทางอพยพส่งเสริมให้เกิดการยอมรับความสำคัญของถิ่นอาศัยจากชุมชนในท้องถิ่น

4. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัย

การสนับสนุนอย่างแข็งขันจากชุมชนในท้องถิ่นเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุความสำเร็จของการอนุรักษ์ ผู้จัดการได้รับการคาดหวังว่าจะมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาการสนับสนุนจากชุมชน การจัดทำเป็นพิธีการและการกำหนดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งจะช่วยกระตุ้นความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นนับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรับประกันและสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ถิ่นอาศัย

5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารถิ่นอาศัยกับผู้จัดการถิ่นอาศัยในเครือข่ายอื่นๆ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยจะช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับผู้จัดการทุกคนในการปรับปรุงรูปแบบการอนุรักษ์ทางเครือข่ายจะจัดเตรียมคลังความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่จะช่วยเหลือผู้จัดการทุกคนในการบริหารจัดการถิ่นที่อยู่อาศัย

6. ส่งเสริมให้มีการเสนอชื่อถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญระดับนานาชาติอื่นๆเข้าเป็นสมาชิกในเครือข่าย

ผู้จัดการเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายของพื้นที่อื่น ๆ ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เพิ่มเข้ามาจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายถิ่นอาศัยในเส้นทางบินอพยพจากความแข็งแกร่งที่มีอยู่เดิม

สรุป

การพัฒนาเครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยนกน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติอย่างครอบคลุมนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกรอนุรักษ์นกน้ำอพยพ ผู้จัดการถิ่นที่อยู่อาศัยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้จัดเตรียมพลังขับเคลื่อนในการก้าวไปสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการและอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยนกน้ำของพวกเขา เครือข่ายถิ่นที่อยู่อาศัยนกน้ำได้จัดเตรียมผลประโยชน์ต่างๆแก่ผู้จัดการถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างต่ำที่ควรจะได้รับ อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มการตระหนักและสนับสนุนการอนุรักษ์นกน้ำในระดับต่างๆที่มีอยู่ตลอดเส้นทางอพยพ